



ฉบับที่ 15/2560

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2560 ทรงตัว โดยผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามหมวดเครื่องดื่มนที่ปรับลดการผลิตสู่ภาวะปกติหลังจากเร่งผลิตสะสมสต็อกในช่วงก่อนเพิ่มภาษีสรรพสามิต และหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปที่ลดลงเพราะวัตถุดิบบางส่วนเสียหายจากฝนที่มากกว่าปกติ ในขณะที่ผลผลิตภาคเกษตรกรรมให้ผลผลิตดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและราคาสินค้าเกษตรหดตัวน้อยลง ทำให้รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น ในภาคการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ยังไม่กระจายตัว การลงทุนภาคเอกชนลดลงโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามความต้องการจากต่างประเทศ แต่การส่งออกผ่านด่านชายแดนในภาคเหนือหดตัว

สำหรับ**เสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ**อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากในช่วงวันชาติจีนและนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่มีช่วงวันหยุดยาว ซึ่งช่วยชดเชยการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะกิจกรรมประชุมสัมมนาในเดือนนี้ โดยเครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนเที่ยวบินตรง จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักของที่พักรวม

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นทั้งในหมวดรายจ่ายประจำและลงทุน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ การเบิกจ่ายของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ก็เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน

ผลผลิตเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกนาปี ลำไยนอกฤดูกาล และผลผลิตไก่เนื้อ ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร** หดตัวน้อยลงเหลือร้อยละ 0.1 โดยราคาข้าวหดตัวน้อยลง แต่ราคาลำไยและไก่เนื้อปรับเพิ่มขึ้น ทำให้**รายได้เกษตรกร** เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1

การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ในจังหวัดสำคัญ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ที่มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องจากบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายและธุรกิจเช่าซื้อ และทยอยส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว สะท้อนจากยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัวมากขึ้น เพราะข้อจำกัดด้านกำลังซื้อโดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรที่ส่วนใหญ่ยังมีหนี้สะสมสูงและรายได้สุทธิต่ำ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงลดลงในช่วงเดือนนี้

ผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 11.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากหมวดเครื่องตีที่ลดการผลิตลงสู่ภาวะปกติหลังจากที่ได้เร่งผลิตไปมากในช่วงก่อนหน้าเพื่อสะสมสต็อกก่อนการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตในกลางเดือนกันยายน 2560 และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ลดลงเนื่องจากวัตถุดิบออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่มีมากกว่าปกติ และผลจากฐานสูงสำหรับผลผลิตสิ่งทอ อย่างไรก็ตาม ผลิตผลหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกขยายตัวดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าที่เข้มแข็งมากขึ้น และการสี่ข้าวเพิ่มขึ้นตามปริมาณข้าวเปลือก

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญมาจากการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนที่ลดลงในสินค้าหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ไปสหภาพเมียนมา สินค้าหมวดข้าวสาร สุกรมีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง และน้ำมันเชื้อเพลิง ไป สปป.ลาว และจีนตอนใต้ อย่างไรก็ตาม การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ด้าน**มูลค่าการนำเข้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 จากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อนำไปผลิตเพื่อส่งออก และการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยอดการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยังลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านการลงทุนในภาคการผลิตขยายตัวในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกมีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.81 โดยปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศชะลอลง ขณะที่ราคาในหมวดอาหารเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 585,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน จากความต้องการสินเชื่อในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การผลิต โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง และบริการด้านสุขภาพ ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับการให้สินเชื่อในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ภาคเกษตรกรรม และขนส่ง ยังคงหดตัว ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 641,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 91.3 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th